



ที่ อด ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๓๐

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๑๙

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำชับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าให้เกิดการทุจริต

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตจึงให้อำเภอกำกับดูแลผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน บัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้ รวมทั้งตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน การก่อหนี้ผูกพัน และการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นต้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ หากมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป สำหรับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมือง ทุกแห่ง ขอให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร./โทรสาร ๐ - ๔๒๒๑-๒๕๖๘

<input type="checkbox"/> ส.บ.พ.	<input type="checkbox"/> เงินเข้าประชุม
<input type="checkbox"/> กง.บ.ก.	ประจำเดือน
<input type="checkbox"/> กง.ส.อ.	
<input type="checkbox"/> กง.บ.ม.	
<input checked="" type="checkbox"/> ก.ก.อ.	



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20๕๖๓
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ที่ มท ๐๕๐๘.๒/ว ๒๖๑๙

กท๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

กลุ่มงานการบัญชีและตรวจสอบ
เลขที่ 1905
วันที่ 3 ก.ย. 63

เรื่อง การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำชับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าให้เกิดการทุจริต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. ให้จังหวัดกำกับดูแลให้ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน บัญชี รายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ รวมทั้งตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน การก่องหนี่ผูกพัน และการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นต้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
2. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งติดตาม และให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. หากมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๙ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔